

**KẾ HOẠCH**  
**HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2024**

Căn cứ kế hoạch hoạt động tháng 10 của nhà trường, bộ phận chuyên môn trường PTDTNT THCS huyện Cư M'gar xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 10 năm 2024 như sau:

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHÂN CÔNG
1	* <b>Chủ điểm:</b> Tuyên truyền, giáo dục HS ý nghĩa 67 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956); “Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930);	Trong tháng	TPT Đội, GVCN
2	- Thực hiện chương trình tuần 5 từ ngày 30/9/2024.	Trong tháng	BGH-2 tổ CM
3	- Tổ chức tập văn nghệ chuẩn bị hội thi giai điệu tuổi hồng năm học 2024-2025. -Thực hiện luyện tập Vovinam cùng các bài tập thể dục khác ở trường Nội trú.	Trong tháng	-TPT Đội -GV GDTV
4	- Tăng cường công tác bồi dưỡng HS giỏi hướng tới cuộc thi HSG văn hóa huyện.	Trong tháng	Thầy Vệ, thầy Sơn, Cô Hà, thầy Duy
5	- Quan tâm chặt chẽ đối với các em học sinh chưa theo kịp tiến độ với các bạn trong lớp. -Riêng lớp 6, hướng dẫn các em phương pháp học tập cấp THCS.	Trong tháng	GVCN GVBM
6	- Tăng cường lấy điểm và đánh giá học sinh; nhập điểm KTTX lên trang hệ thống QR. -Các tổ trưởng tiến hành kiểm tra hồ sơ GV trên hệ thống QR theo kế hoạch.	trước 20/10/2024; 16/10/2024	Tất cả GVBM;
7	- Tiếp tục ôn luyện, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi do cấp THCS tổ chức: STEM, tự làm đồ dùng dạy học.	Trong tháng	BGH-2 tổ CM
8	- Lập danh sách và tiến hành bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp huyện. -Có kế hoạch ôn tập hoặc sinh thi DTNT THPT Đam San	Trong tháng	GVBM
9	- Tổ chức thảo luận ý tưởng STEM - Theo dõi quá trình tự học của HS trong buổi chiều và buổi tối.	Trong tháng	BGH và GV
11	- Tham gia Hội nghị CB-VC-NLĐ của trường năm học 2024-2025.	05/10/2024	Toàn trường

12	- Hoàn thành Kế hoạch các hoạt động giáo dục đặc thù theo TT04. - Hoàn thành Kế hoạch giáo dục của chuyên môn dựa trên CV 105 của PGD (30/9/2024) về nhiệm vụ năm học.	16/10/2024	PHT, Các tổ CM, GVBM
13	- Thực hiện các hoạt động chuyên môn: Tăng cường vận dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy tối đa năng lực và phẩm chất của học sinh trong học tập. + Triển khai Sinh hoạt CM theo hướng CNBH ở tổ KHTN. + NCBH ở tổ KHXH. +Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch của tổ CM	Trong tháng	LĐ-2 tổ CM
14	-Thực hiện tốt công tác tư vấn học đường đối với học sinh ở nội trú.	Trong tháng	LĐ-GV
15	- Tham gia cuộc thi “Giáo viên giỏi cấp huyện”;	Trong tháng	Cô Lâm
16	- Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của ý STEM định hướng dự phát triển thi cấp huyện	Trong tháng	Tổ CM
17	- Bộ phận Thư viện cho học sinh đọc sách và báo cáo tháng; -Báo cáo quá trình hoạt động TV tháng 9, XD kế hoạch tháng 10. -Tăng cường tiết đọc sách tại thư viện hiệu quả	Trong tháng	PT Thư viện,
18	- Lập Kế hoạch dạy học (Lịch báo giảng), ký ỏ đầu bài và nộp kế hoạch bài dạy hàng tuần. - Sử dụng đầy đủ TBDH sẵn có và ứng dụng CNTT trong dạy học; Thực hiện báo cáo số liệu sử dụng TBDH;...	Trong tháng	Tất cả GVBM
19	- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của nhà trường về công tác Tự đánh giá để chuẩn bị cho công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.	Trong tháng	04 nhóm
20	-Hoàn thiện các loại hồ sơ theo yêu cầu của GVCN, GVBM. - Tổ trưởng gửi Biên bản kiểm tra HSSS GV tổ và nộp báo cáo tháng cho PHT.	Lần 1: Trước 20/10/2024 Lần 2: Trước 02/11/2024	2 TT
<b>Công tác chủ nhiệm</b>			
1	- Tuyên truyền giáo dục học sinh ý nghĩa các ngày lễ trong tháng 10/2024; -Tăng cường lồng ghép giáo dục đặc thù vào nội dung phù hợp. -Tăng cường sinh hoạt lớp 15 phút đầu giờ hiệu quả.	Trong tháng	GVCN
2	- Hoàn thành kế hoạch chủ nhiệm trong sổ chủ nhiệm đến thời điểm kiểm tra, lưu ý quan tâm ghi	Trước 20/10/2024	GVCN

	chép đầy đủ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. - Theo dõi chặt chẽ từng đối tượng học sinh lớp mình chủ nhiệm.		
3	- Tăng cường quản lý nề nếp, nội qui học sinh; Tăng cường khâu kiểm tra tập, sách khoa của học sinh khi học tập và sinh hoạt ở trường nội trú.	Tuần 1 tháng 10	GVCN
4	- Chú ý công tác duy trì sĩ số, quan tâm đến sức khỏe học sinh, chú ý đến hoạt động ở KTX và ở nhà ăn của HS	Trong tháng	Tổ chăm sóc KH và GVCN
5	- Tiếp tục quán triệt HS học sinh thực hiện tốt nề nếp, nội quy trường lớp.	Trong tháng	GVCN
6	- Thực hiện phát động thi đua học sinh trường Nộitrus “ <i>Chăm ngoan học giỏi</i> ” giữa các bạn trong lớp.	Trong tháng	GVCN và GVBM
7	- Hướng dẫn HS thực hiện phong trào “Xanh hóa trường lớp học tập”; phong trào “Gương bạn học tốt”.	Trong tháng	GVCN
	- Đôn đốc và định hướng học sinh lớp 9 nỗ lực học tập để đăng ký dự thi vào trường DTNT Đan San.		

Các TT, GVCN, GVBM, TPT thực hiện theo nhiệm vụ công việc của mình được giao.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn tháng 10 năm 2024 đề nghị các đồng chí TT, GVCN, GVBM và học sinh thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo bộ phận CM để phối hợp giải quyết.

Kế hoạch có thể thay đổi, tùy theo tình hình hoạt động của nhà trường.

**DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG**

**Người lập  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Vương Thị Hương**